

‘มิตรผล’ ผุด 4 โรงงานน้ำตาลใหม่ ต่อยอดธุรกิจยูทานอล-ผลิตภัณฑ์ยา

การแข่งขันอย่างรุนแรงในการดำเนินธุรกิจ ทำให้หลายอุตสาหกรรมไทยต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด เช่นเดียวกับ “กลุ่มมิตรผล” แม้จะเป็นผู้ผลิตน้ำตาลอันดับ 1 ของประเทศ จำเป็นต้องปรับแผนแตกไลน์ไปสู่ธุรกิจประเภทอื่นอย่าง “อุตสาหกรรมยา” หนึ่งใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ปรับแผนรับมือวิกฤตโลก

ปัจจุบัน “กลุ่มมิตรผล” มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 20% มีปริมาณที่บอขาย 18.1 ล้านตัน/ปี มีโครงสร้างธุรกิจหลัก 7 ประเภท คือ ผลิตภัณฑ์น้ำตาลทราย, เอทานอล, ไฟฟ้าชีวมวล, ปุ๋ย, แผ่นไม้จากธรรมชาติ, เยื่อกระดาษและกระดาษ, นวัตกรรมและสถาบันวิจัย

“กฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มมิตรผล กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ปัจจัยเสี่ยงขณะนี้คือเศรษฐกิจในประเทศและทั่วโลกบวกกับภัยธรรมชาติ ส่งผลอย่างมากต่อผลผลิตของอ้อย ซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำตาลที่ออกสู่ตลาด ขณะที่ราคาน้ำตาลถือว่าเป็นวัฏจักรที่ขึ้นลงผันผวน โดยขณะนี้ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์กเดือน ต.ค. 2559 ขยับมาอยู่ที่อยู่ที่ 19.91 เซนต์/ปอนด์ ปรับขึ้นจากต้นปีที่ประมาณ 14 เซนต์/ปอนด์

นอกจากนี้ เทรนด์ของอุตสาหกรรมรถยนต์ที่หันมาสู่การใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) มากขึ้น ทำให้ปริมาณการใช้เอทานอลลดลง บริษัทจึงปรับแผนเพื่อรับมือในช่วงระยะ 5-10 ปี จากผลิตเอทานอลเปลี่ยนมาเป็นยูทานอล (Eutanol) ใช้เป็นส่วนผสมผลิตภัณฑ์พลาสติกจำพวกขวด



ต่าง ๆ รวมถึงการขยายสัดส่วนไปสู่การผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อขาย ซึ่งปัจจุบันสัดส่วนผลิตภัณฑ์ของเอทานอลจะอยู่ที่ 34%

หลังจากกระทรวงอุตสาหกรรม กำหนด 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ออกมา บริษัทมองว่าอ้อยเป็นพืชเกษตรที่สามารถต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้ ดังนั้นในอนาคตมีความเป็นไปได้สูงที่กลุ่มมิตรผลจะหันมาผลิต”ผลิตภัณฑ์ประเภทยา” สอดรับกับ S-Curve ในกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

ทุ่ม 2 หมื่นล. ตั้ง 4 โรงน้ำตาล

สำหรับสถานการณ์เศรษฐกิจที่ไม่ทำให้แผนการตั้งโรงงานน้ำตาล 4 แห่งของกลุ่มมิตรผลต้องปรับไป ไม่สามารถยื่นขอ BOI ได้ทันสิ้นปี 2559 คาดว่าหลายอุตสาหกรรม

จำเป็นต้องขอขยายสิทธิประโยชน์ออกไป เชื่อว่ารัฐกำลังพิจารณาให้เช่นกัน

ทุ่ม 20,000 ล้านบาท 4 โรงน้ำตาล

นายบรรเทง รุ่งสกุลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจ งานอ้อย กลุ่มมิตรผล กล่าวถึงแผนการลงทุนในประเทศ 5 ปี (2560-2564) ว่า หลังได้รับใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล (สอน.) และได้ใบอนุญาตตั้งโรงงาน (รง.4) แล้ว บริษัทเตรียมเงินลงทุน 20,000 ล้านบาท ตั้งโรงงานน้ำตาล 4 จังหวัด คือ จ.อำนาจเจริญ จ.ขอนแก่น จ.ร้อยเอ็ด และจ.ชัยภูมิ โดยลงทุนแห่งละประมาณ 5,000 ล้านบาท บนพื้นที่ 1,000 ไร่ กำลังการผลิต 20,000 ตันต่อวัน/โรง โดยจะใช้พื้นที่ปลูกอ้อย 300,000-400,000 ไร่

ต่อโรงงาน และจะเริ่มก่อสร้างภายในปลายปี 2559 หลังจากที่ทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) เสร็จภายใน 2 เดือนจากนี้ อย่างไรก็ตามสำหรับพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ มิตรผลยังไม่สนใจ เนื่องจากจะไม่ลงทุนซื้อที่ดินที่มีราคาแพงจนไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการลงทุน

PTG ร่วมหาหรือผูกโบไอเอทานอล

ในส่วนของลงทุนด้านพลังงานยอมรับว่า ทาง “บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)” หรือ “PTG” เข้ามาหาหรือถึงแผนการลงทุนในส่วนของบริษัทไอเอเอทานอล แต่ไม่ใช่มิตรผลเพียงรายเดียว เพราะทาง PTG ก็ได้หาหรือและพยายามหาพาร์ทเนอร์รายอื่นที่เป็นผู้ประกอบการน้ำตาลเช่นกัน ซึ่งมิตรผลจะร่วมลงทุนหรือพาร์ทเนอร์ร่วมกันต้องดูโอกาสของธุรกิจว่าเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด หากสร้างผลกำไรที่ดีได้ในอนาคต มีวัตถุดิบและเทคโนโลยีที่พร้อมก็สนใจที่จะร่วมธุรกิจด้วย

ชู Bonsucro รายแรกในไทย

ล่าสุดโรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียว จ.ชัยภูมิ ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล หรือ “Bonsucro” เป็นรายแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการผลิต การจัดระบบนิเวศ การดำเนินงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย โดยเฉพาะสิทธิมนุษยชนและแรงงาน สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ถึง 25%